

ĐÔNG HƯNG

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường



Lò đốt rác thải xã Đông Xuân (Đông Hưng) hoạt động hiệu quả.

Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Đông Hưng luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm và dẫn đi vào nền nếp.

từ đầu năm, UBND huyện Đông Hưng đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường tại các xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện

điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đơn đốc việc thực hiện đo đạc gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc địa chính đất ở và đất ngoài đồng tại một số xã. Cùng với đó,

tốt các việc: giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,... tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện vào nền nếp. 10 tháng qua, Đông Hưng đã giao đất cho 6 đơn vị thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh, diện tích 7,84ha; giao đất cho trên 500 hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp ngân sách gần 135 tỷ đồng; chuyển mục đích sử dụng đất cho 18 trường hợp, diện tích 8.777m²; cho thuê đất đối với 9 đơn vị, diện tích gần 2,1ha. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, môi trường được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, từ đó đã kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật đã cơ bản được ngăn chặn.

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đông Hưng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết của Huyện ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền, tập huấn về BVMT được thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Nhiều phong trào, mô hình về BVMT được duy trì có hiệu quả như: "Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm" vào ngày 24 hàng tháng, phong trào "5 không, 3 sạch", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"... 100% xã, thị trấn đã thành lập tổ thu gom rác thải, tần suất thu gom 2 - 3 lần/tuần; 11 xã xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt, 32 xã xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 30 xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, những vi phạm trước đây về quản lý, sử dụng đất đai như lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật vẫn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai trên hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại một số xã, thị trấn chưa được thường xuyên, kịp thời. Ý thức chấp hành BVMT của một bộ phận nhân dân còn chưa tốt. Tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định còn xảy ra ở một số địa phương.

► Bảo hiểm tự động đầu tiên ở Việt Nam



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Những ứng dụng công nghệ 4.0 đã và sẽ thay đổi nhiều thứ. Ngày hôm nay, lần đầu tiên nó tạo ra bước ngoặt trong việc tương tác với khách hàng của một dịch vụ bảo hiểm mới tại Việt Nam. Thay vì phải gặp mặt kỹ tá trực tiếp với các nhân viên bảo hiểm, khách hàng có thể làm việc đó chỉ bằng vài bước chạm màn hình điện thoại.

Ứng dụng Lian - công nghệ bảo hiểm tự động đầu tiên của Việt Nam vừa ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, là phiên bản có thể cài đặt trên máy tính và các điện thoại thông minh. Với slogan: "Mua bảo hiểm trong 1 phút, bồi thường 30 giây", ứng dụng này được giới thiệu là hoạt động theo cơ chế tự động, người dùng có thể tải app, xem các gói sản phẩm, điện thoại tin và thanh toán online ngay trên điện thoại di động.

► Giá lợn hơi lên xuống bất thường, người nuôi thấp thỏm lo âu



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Giá lợn hơi lên xuống thất thường khiến cả người nuôi và thương lái thu mua cảm thấy lo lắng. Con báo giá thu mua lợn hơi cách đây 2 năm khiến nhiều trại nuôi lợn tại khu vực Đông Nam Bộ dè chừng hơn, có lúc giá thu mua chỉ còn hơn 30.000 đồng/kg khiến nhiều trại nuôi phải bỏ chuồng vào thời điểm đó. Do vậy việc bán được giá cao trong thời điểm này cũng khiến họ vừa mừng, vừa lo vì không biết thị trường còn diễn biến như thế nào, nhất là vào các tháng cuối năm.

Giá lợn hơi mà các thương lái thu mua tại các khu vực trong cả nước đang có giá khác nhau, trung bình từ 49.000 đến cao nhất là 53.000 đồng/kg. Với mức thu mua này, giá lợn hơi đang được đánh giá là cao nhất nhì so với nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này sẽ gây bất lợi cho thị trường thương phẩm trong nước vì giá lợn nhập khẩu đang thấp hơn nhiều.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ DUYÊN HẢI

"Dân vận khéo"



100% gia đình hội viên cựu chiến binh xã Duyên Hải (Hưng Hà) đấu nổi, sử dụng nước sạch.

Thực hiện lời dạy của Bác "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Duyên Hải (Hưng Hà) chú trọng, triển khai sâu rộng, trở thành chìa khóa thành công trong công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội cũng như của địa phương.

Con đường vào thôn Văn Quan trước đây là đường gạch nhỏ, chỉ rộng 1,2m người dân đi lại rất khó khăn. Để đạt tiêu chí nông thôn mới, ngoài đổ bê tông cứng hóa, con đường cần phải được mở rộng hơn. Là hộ nằm ngay đầu tuyến đường, ông Hà Văn Toàn, hội viên Chi hội CCB thôn Văn Quan đã tình nguyện hiến 120m² đất thổ cư, phá dỡ toàn bộ tường bao, cổng dậu, công trình phụ của gia đình để làm đường. Hội CCB xã đã huy động hơn 50 ngày công để giúp gia đình ông Toàn phá dỡ các công trình. Từ việc làm của ông Toàn và Hội CCB xã đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhiều hộ gia đình khác còn lại có công trình nằm trên trục đường cũng tình nguyện tham gia hiến đất. Con đường vào thôn Văn Quan nhờ vậy đã được mở rộng 5m và được cứng hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới (NTM). Chính sự lan tỏa từ con đường này mà nhiều con

đường khác trong xã được hoàn thành với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Không chỉ có gia đình ông Toàn, nhờ sự tuyên truyền, vận động của hội CCB xã, tất cả hội viên CCB đều tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Đã có 31 hội viên tự nguyện hiến 680m² đất, phá dỡ tường bao, cổng dậu, công trình phụ để làm đường giao thông ngay từ những ngày đầu. Có 100%

gia đình cán bộ, hội viên CCB gương mẫu thực hiện dẫn đầu đổi thửa đất nông nghiệp. Trong chiến dịch đấu đấu giao thông thôn tự lợi, Hội CCB xã đã đóng góp 5.240 ngày công lao động. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp 48 ngày công, vận động nhân dân giải tỏa công trình phụ, đảo mương thoát nước gần các ngõ xóm, đường làng Khả với khu dân cư, được người dân đồng tình

trung tâm của địa phương ở từng thời điểm như: CCB chung sức xây dựng NTM; vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực đấu nổi, sử dụng nước sạch; tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ... Qua đó tạo sự lan tỏa hưởng ứng tích cực trong quần chúng nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Cương, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bùi Tiến cho biết: Chi hội có 26 hội viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay 100% gia đình hội viên

đều đã đấu nổi, sử dụng nước sạch. Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xung quanh cùng tham gia đấu nổi, sử dụng nước sạch góp phần nâng cao tỷ lệ người dân đấu nổi, sử dụng nước sạch toàn xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hiện nay, 100% gia đình hội viên CCB xã Duyên Hải đều đã đấu nổi, sử dụng nước sạch. Trong giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, Hội CCB xã cũng là lực lượng tiên phong đi đầu. Ông Bùi Văn Nuôi, Chi hội trưởng Hội CCB xã đã xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Ông Bùi Tiến cho biết: Hội CCB xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực đến tuyên truyền, vận động nên toàn bộ 86 hộ vi phạm đều tình nguyện tháo dỡ; không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Đã ổn định mặt bằng giá thu mua và hạn chế tình trạng thao túng giá làm méo mó thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vào cuộc ban giải pháp cùng các doanh nghiệp đấu đấu thu mua lợn.

NAM THỊNH

Thắng lớn vụ ngao giống

Hàng trăm hộ nuôi thả ngao giống xã Nam Thịnh (Tiền Hải) hiện rất phấn khởi vì năng suất, sản lượng tăng và giá bán ngao giống năm nay cũng cao hơn so với năm trước. Mặc dù chưa thu hoạch xong nhưng ước tính, năm nay bà con trong xã thu về hơn 110 tỷ đồng từ nuôi thả ngao giống.

Nam Thịnh có 1.152ha bãi triều nuôi thả ngao thịt và ngao giống. Năm nay, bà con mở rộng diện tích nuôi ngao giống lên 670ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 5.000 tấn; hiện đã thu hoạch được khoảng 3.800 tấn ngao giống. Theo nhiều

nông dân nuôi thả ngao, năm nay thời tiết thuận lợi, thời gian nắng nóng ít, độ mặn nước biển ổn định và thực hiện đúng khuyến cáo của các chuyên môn về mật độ nuôi thả nên ngao sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế tỷ lệ ngao chết cục bộ do nắng nóng và biến đổi môi trường. Giá bán ngao giống tăng cao hơn so với năm trước vì lượng cung không đủ so với cầu. 40% sản lượng ngao giống của địa phương cung cấp cho các hộ nuôi ngao thương phẩm trong tỉnh, còn lại bán ra thị trường tỉnh ngoài.

Vào thời điểm này, nông dân xã Nam Thịnh đang gấp rút thu hoạch ngao giống để xuất bán và chuẩn bị bãi cho vụ nuôi thả tiếp theo. Ông Trần Văn Xương, thôn Đồng Lạc cho biết: Năng suất ngao giống năm nay đạt từ 15 - 30 tấn/ha tùy từng loại kích cỡ ngao và đặc điểm dinh dưỡng, chất đất bãi triều. Thời điểm hiện tại, ngao giống xuất bán tại bãi, loại 1.000 con/kg giá 23.000 đồng/kg và loại 500 con/kg có giá 16.000 đồng/kg tăng cao hơn so với năm trước từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Thu hoạch từ đầu, thương lái thu mua và thanh toán tiền ngay tới đó nên bà con ai cũng phấn khởi.

Không riêng gia đình ông Xương được mùa, hơn 200 hộ của xã Nam Thịnh nuôi thả ngao giống cũng vui mừng vì ngao giống được mùa, được giá. Ông Phạm Ngọc Thạch, thôn Hợp Châu chia sẻ: Vụ năm nay, gia đình tôi nuôi thả hơn 2ha ngao giống. Mỗi hecta chỉ phí đầu tư 300 triệu đồng tiền giống và khoảng 200 triệu đồng tiền thuê người canh coi bảo vệ, chăm sóc ngao. Với giá bán như hiện nay, doanh thu đạt 1 tỷ đồng/ha. Gia đình tôi đã thu hoạch xong, trừ mọi chi phí còn lãi trên 1 tỷ đồng.

Những năm gần đây, người dân xã Nam Thịnh có xu hướng chuyển đổi từ nuôi thả ngao thương phẩm sang nuôi thả ngao giống. Ông Phạm Văn Chế, cán bộ lâm sinh thực vụ xã Nam Thịnh cho biết: Nuôi thả ngao giống có nhiều thuận lợi như: thời vụ ngắn (8 - 12 tháng/vụ), ít chịu tác động của thời tiết, sản phẩm dễ tiêu thụ, giá trị lợi nhuận cao gấp đôi so với ngao thương phẩm. Đặc biệt, trong điều kiện môi trường nuôi kém, bãi triều ngày càng cao, phù sa lắng đọng nhiều khiến cho ngao thương phẩm chậm phát triển, dễ nảy sinh dịch bệnh, trong khi ngao giống lại thích nghi và phát triển tốt.



Gia đình ông Phạm Ngọc Thạch, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) thu hoạch hơn 2ha ngao giống, trừ mọi chi phí còn lãi trên 1 tỷ đồng.

Để khai thác tốt tiềm năng bãi triều và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, thời gian qua, xã Nam Thịnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi; phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức đánh giá chất đất bãi triều và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi thả, phòng, chống dịch bệnh cho ngao. Đồng thời, địa phương cũng hỗ trợ thông tin giúp bà con tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ ngao.

Mặc dù nghề nuôi ngao giống đang mang lại lợi nhuận cao cho nhiều nông dân, song chính quyền địa phương khuyến cáo bà con không ồ ạt chuyển đổi từ nuôi ngao thương phẩm sang nuôi thả ngao giống. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh cho biết: Việc chuyển đổi sang nuôi thả ngao giống cũng cần phải có các bãi nuôi thả ngao thương phẩm quá cao, chất đất kém. Bà con không nên nuôi thả ngao giống tràn lan, không theo quy hoạch dẫn tới dễ nảy sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường vì ngao chết và mất cân đối giữa nguồn cung và cầu, tránh tình trạng được mùa, mất giá vẫn thường xảy ra trong sản xuất nông nghiệp.